

**รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล**  
**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง**

**๑. ด้านการจัดหาทรัพยากรบุคคล**

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
การจัดทำแผนอัตรากำลัง	มีการดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
การประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงาน ส่วนท้องถิ่น	ดำเนินการประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงาน ส่วนท้องถิ่น เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) จำนวน ๑ อัตรา</li> <li>- ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.๑ จำนวน ๑ อัตรา</li> </ul>
การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นพนักงานส่วนตำบล	- ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งประเภท วิชาการ รายนายณรงค์ ภาพเมืองมูล ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งประเภท วิชาการ รายนางสาวพรพนิต วงศ์ใหม่ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ</li> </ul>

**๒. การให้รางวัลทรัพยากรบุคคล**

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อน เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	- ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานส่วนตำบล ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ (ครึ่งปีแรก) <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานส่วนตำบล ค่าจ้างลูกจ้างประจำและค่าตอบแทนพนักงาน จ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ (ครึ่งปีหลัง)</li> </ul>

๓. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ ภาคเหนือ	พนักงานส่วนตำบลเข้าร่วมการอบรมระหว่างวันที่ ๑๒- ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ จำนวน ๒ คน
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส</li> <li>- การประชุมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เชิงพื้นฐาน ครั้งที่ ๑</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พนักงานส่วนตำบลเข้าร่วมการประชุมเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมคุ้มกุคำ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ คน</li> <li>- พนักงานส่วนตำบลเข้าร่วมการประชุมเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ ตำบลป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ คน</li> </ul>
โครงการอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๒ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล	พนักงานส่วนตำบลเข้าร่วมการอบรมระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ คน
โครงการอบรมหลักสูตร “การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและการประเมินผลการปฏิบัติงานฉบับใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น”	พนักงานส่วนตำบลเข้าร่วมการอบรมระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ คน
โครงการอบรมหลักสูตร “การคิดค่าเสื่อมราคา การปรับปรุงค่าเสื่อมราคา การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยดึงข้อมูลโครงการที่มีในระบบ e-plan กระบวนการจัดทำฐานข้อมูลเงินเดือนจาก LHR การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP การทำฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการเตรียมความพร้อมการปิดบัญชีเพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐ และนโยบายบัญชีภาครัฐในปีงบประมาณ ๒๕๖๔”	พนักงานส่วนตำบลเข้าร่วมการอบรมระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๓ คน

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
โครงการฝึกอบรม “ลำดับขั้นตอนในการปิดบัญชี การปรับปรุงบัญชี ประจำปี ๒๕๖๓ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และการบันทึกบัญชี การปรับปรุงบัญชีเพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ	พนักงานส่วนตำบลเข้าร่วมการอบรม ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ คน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	ผู้เข้าร่วมการอบรม เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมหนองบอม ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จำนวน ๖๑ คน

#### ๔. การดำรงรักษาและป้องกันทรัพยากรบุคคล

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ความรู้ทางวินัย สำหรับบุคลากรท้องถิ่น”	พนักงานส่วนตำบลเข้าร่วมการอบรม ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน ๒ คน
การประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง	กำหนดให้มีการจัดประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเป็นระยะ เพื่อให้ได้ข้อเสนอนะ และความคิดเห็น ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการทำงาน

สำนักปลัด  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง